

การสร้างวัฒนธรรม No gift policy



เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ โดย สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ และ นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบล สำราญราษฎร์ ได้มอบนโยบายหรือมาตรการ NO Gift Policy ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และ บุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงให้บุคลากร ของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

๑.ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

๒.ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ งดให้ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

๓.ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔.การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ปฏิญาณตนในการจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
